

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (31 ก.ค.59)</p> <p>มติชนออนไลน์ (31 ก.ค.59)</p>	<p><b>ร่างรัฐธรรมนูญ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวยืนยันว่า ระบบประกันสุขภาพทั้งหมด อาทิ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ระบบประกันสังคม ไม่ได้มีการยกเลิกแต่อย่างใด ทั้งนี้ แต่ละระบบมีสิทธิประโยชน์ไม่เท่ากัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น มีความทัดเทียมกัน และให้การแพทย์แผนไทย เวชศาสตร์ชุมชน แพทย์ประจำครอบครัว เป็นทางเลือกให้กับประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวยืนยันว่า จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแน่นอน เนื่องจากเป็นร่างที่ลดทอนสิทธิของประชาชนลง เมื่อเทียบกับฉบับปี 2540 และ 2550 เพราะตัดข้อความสำคัญ คือ “สิทธิเสมอกัน” ในการรับบริการสาธารณสุข โดยมาตรา 47 ระบุว่า บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งหมายถึงพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ที่กำลังแก้ไขอยู่ ดังนั้น จึงไม่มั่นใจว่าจะไม่แยกระดับบุคคลเข้ารับบริการสาธารณสุข เพราะในร่างรัฐธรรมนูญกำหนดว่า ผู้ยากไร้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แสดงว่าในอนาคตอาจมีการร่วมจ่ายในกลุ่มบุคคลอื่น ๆ</p>
<p>มติชน (1ส.ค.59)</p> <p>มติชน ไทยโพสต์ (1 ส.ค.59)</p>	<p><b>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เผยว่า วันนี้(1ส.ค.59) ชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายสุขภาพ 17 องค์กร จะไปยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาการสรรหาเลขาธิการ สปสช. และคืนความเป็นธรรมให้แก่ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีตรักษาการเลขาธิการ สปสช. กรณีมติบอร์ดไม่รับรองให้เป็นเลขาธิการ สปสช. นายกฯ ต้องสั่งการให้บอร์ด สปสช. คืนความเป็นธรรม และทำสัญญาจ้าง นพ.ประทีป เป็นเลขาธิการ สปสช. ส่วนช่วงบ่ายจะเข้าไปยื่นหนังสือต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ที่จะมีการประชุมบอร์ด สปสช.ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีต รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ทีมกฎหมายรวบรวมหลักฐานพร้อมฟ้องบอร์ด สปสช.ไม่เกินวันที่ 10 ส.ค. โดยจะฟ้องร้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนมติ บอร์ด สปสช. ที่ไม่ชอบธรรมและเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ต้องการไขข้อข้องใจว่า ตนได้ผ่านการสรรหาโดยชอบธรรมจากคณะกรรมการสรรหาฯ แต่บอร์ด สปสช.มีเหตุผลหรือเจตนาอย่างไรจึงไม่รับรองให้เข้ารับตำแหน่ง หากจะบอกว่ามีการตกลงกันก่อนหน้าแล้ว เมื่อมีการสรรหาจะต้องนำชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสรรหาให้คณะกรรมการฯ ลงชื่อเพื่อรับรอง/ไม่รับรองอีกครั้ง เรื่องนี้ตนในฐานะผู้สมัครไม่ทราบมาตั้งแต่ต้น เพราะเป็นการประชุมภายในของคณะกรรมการฯ</p>
<p>มติชนออนไลน์ (30ก.ค.59)</p>	<p><b>พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวถึงกรณีที่ผู้ตั้งข้อสังเกตกรณีการลงนามแถลงการณ์ภาคีสภาวิชาชีพ เสนอแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในส่วนของนายกทันตแพทยสภา อาจถือเป็นโมฆะ เนื่องจากไม่มีการนำเข้าสู่การพิจารณาเพื่อเป็นมติทันตแพทยสภา ว่า ทันตแพทยสภากำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง แต่ในการประชุมภาคีสภาวิชาชีพที่ได้มีการออกแถลงการณ์ เป็นการเชิญประชุมเร่งด่วนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 หากต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาเพื่อขอมติในครั้งถัดไป คือเดือน สิงหาคม 2559 คงไม่ทันการณ์ โดยขั้นตอนจากนี้ จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการทันตแพทยสภาในการประชุมถัดต่อไป</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ บันทึกหน้า 4 (1 ส.ค.59)</p>	<p><b>คกก.สุขภาพแห่งชาติ</b></p> <p>-กล่าวว่า เรื่องฮอตๆ ทอล์ก ออฟเดอะทาวน์อย่าง "หมอเปรมศักดิ์" (กรณีมีภาพข่าวกับเด็ก ม.5) พฤติกรรมแบบนี้ สงสัยเสียจริงว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.เป็นประธานนั้น จะทบทวนหรือเปล่าว่า ตำแหน่งกรรมการในบอร์ด สช.นี้ของ นพ.เปรมศักดิ์ เพียงพอเหมาะสมหรือไม่ อย่าตอบว่าเป็น "เรื่องส่วนตัว" เพราะความเป็นส่วนตัวที่ผิดปกติ ส่งผลกระทบต่อศีลธรรมนั้น เกี่ยวข้องกับเคมีทางร่างกาย ที่เป็นเรื่องสุขภาพแน่นอน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน (30ก.ค.59)	<p><b>ข้อแตกต่างระบบสุขภาพไทย</b></p> <p>-เสนอบทความ มูลนิธิพัฒนาสาธารณสุขไทย (ภวส.) ศึกษาความแตกต่างของ 3 ระบบประกันสุขภาพไทย มีข้อมูลดังนี้</p> <p>1.สิทธิข้าราชการมี 4.97 ล้านคน งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเฉลี่ยปีละ 60,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลอุดหนุน 100% จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีเกินสิทธิกำหนด โดยเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เข้าร่วม มีกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานดูแล สิทธิจะสิ้นสุดเมื่อไม่ได้เป็นข้าราชการแล้ว</p> <p>2.สิทธิประกันสังคมมีประมาณ 10.33 ล้านคน งบประมาณปีละ 29,508.48 ล้านบาท รัฐบาลอุดหนุน 33% ที่เหลือเป็นเงินสมทบผู้ประกันตนและนายจ้าง สิทธิจะสิ้นสุดเมื่อขาดส่งเงินสมทบมากกว่า 3 เดือน เข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เป็นคู่สัญญา มี สปส.เป็นหน่วยงานดูแล</p> <p>3.สิทธิบัตรทองมี 48 ล้านคน งบประมาณเฉลี่ย 107,814.12 ล้านบาท รัฐบาลอุดหนุน 100% เดิมร่วมจ่าย 30 บาท ต่อมาปรับเป็นรักษาฟรี แต่ยังมีจ่าย 30 บาท ในบางพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นการบริจาค หรือการจ่ายด้วยความสมัครใจ ได้สิทธิตั้งแต่แรกเกิดและสิ้นสุดสิทธิเมื่อมีสิทธิสุขภาพอื่นๆ แทน เข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เป็นคู่สัญญา มี สปสช. ดูแล</p> <p>ส่วนสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน เช่น 1.กรณีผู้ป่วยใน ค่าห้องพิเศษ สิทธิข้าราชการจ่ายให้วันละไม่เกิน 1,000 บาท สิทธิประกันสังคมไม่เกิน 700 บาท และสิทธิบัตรทองไม่คุ้มครอง 2.การรักษาตัวแบบพักฟื้นและบริการหลังกลับบ้าน สิทธิข้าราชการและสิทธิประกันสังคมไม่คุ้มครอง แต่สิทธิบัตรทองคุ้มครอง 3.การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์หลังสิ้นสุดการรักษา (นอกโรงพยาบาล) สิทธิข้าราชการและประกันสังคมไม่คุ้มครอง แต่สิทธิบัตรทองคุ้มครอง</p> <p>4.การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข สิทธิข้าราชการไม่คุ้มครอง สิทธิประกันสังคมคุ้มครองเฉพาะผู้รับบริการ และบัตรทองคุ้มครองทั้งหมด 5.การส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าทางอากาศยาน สิทธิข้าราชการและประกันสังคมไม่คุ้มครอง สิทธิบัตรทองคุ้มครอง 6.ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการทางเรือ สิทธิข้าราชการไม่คุ้มครอง แต่สิทธิประกันสังคมและบัตรทองคุ้มครอง 7.การปลูกถ่ายไขกระดูกสำหรับ ผู้ป่วยมะเร็ง กรณีป่วยเป็นมะเร็งก่อน สิทธิข้าราชการคุ้มครอง สิทธิประกันสังคมไม่คุ้มครอง และสิทธิบัตรทองคุ้มครอง 8.กรณีทันตกรรม รากฟันเทียม สิทธิข้าราชการไม่คุ้มครอง สิทธิประกันสังคมคุ้มครอง สิทธิบัตรทองไม่คุ้มครอง ส่วนการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน สิทธิข้าราชการและสิทธิบัตรทองไม่จำกัดจำนวนครั้งและวงเงิน สิทธิประกันสังคม จ่ายให้ปีละ 900 บาท เริ่มวันที่ 12 สิงหาคม 2559</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์คัดข่าวกรองคน (30ก.ค.59)	<p><b>สปส.เพิ่มค่าทำฟัน</b></p> <p>-เสนอข่าว บอร์ดประกันสังคมอนุมัติเพิ่มค่า "ขูด-ถอน-อุด-ผ่าฟันคุด" จาก 600 เป็น 900 บาท/ราย/ปี มีผล 12 สิงหาคมนี้ และนำร่องใช้ "พร้อมเพย์" โดยผู้ประกันตนแสดงบัตรประชาชนในการทำฟันได้ไม่ต้องจ่ายเงิน ในพื้นที่ กทม. และ 18 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เหลือใช้สิทธิได้ภายใน 5 ธันวาคมนี้</p>
ผู้จัดการออนไลน์ (30ก.ค.59)	<p><b>กม.ยาเสพติด</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. คนที่ 2 ให้สัมภาษณ์ถึงการยกร่างกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ของกระทรวงยุติธรรม โดยปรับลดโทษให้ผู้เสพยาเป็นผู้ป่วย ว่า การปรับลดโทษโดยให้ผู้เสพยาเป็นผู้ป่วย เป็นแนวทางที่ทั่วโลกกำลังดำเนินการ ส่วนการถอดยาบ้าและกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด ยังเป็นเพียงข้อเสนอ ไม่ขอออกความเห็น แต่คงไม่สามารถออกด้วยคำสั่ง ม.44 ได้</p>
มติชน(30ก.ค.59)	<p><b>ประกันภัยไม่คุ้มครองเมาแล้วขับ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต. นพ.อิทธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา เปิดเผยถึงกรณีมีข่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)หารือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อพิจารณาปรับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยจะไม่คุ้มครองผู้เมาแล้วขับ ว่า โดยหลักการเห็นด้วย แต่มีความห่วงผลกระทบต่ออาจเกิดขึ้นหากไม่เตรียมพร้อมให้ดี เช่น เมื่อคนใช้เจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาล ปกติคนที่ทำประกันภัยจะเข้าโรงพยาบาลเอกชนก่อน กรณีนี้ก่อนรักษา แพทย์ต้องตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์หรือไม่ และหากเกินกำหนดจะต้องปฏิเสธรักษาหรือไม่ ทั้งหมดต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>นโยบายใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล</b></p> <p>-เสนอบทความ สธ.ดำเนินนโยบายการจัดระบบการ "ใช้จ่ายอย่าง สมเหตุผล" โดยตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(1 ส.ค.59)	<p>บริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลขึ้น และกำหนดเป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)</p> <p>- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า แนวทางสำคัญในการแก้ปัญหา คือ 1. กระตุ้นให้โรงพยาบาลรัฐ-เอกชน ธุรกิจร้าน ขายยา บุคลากรทางการแพทย์ตื่นตัวมากขึ้น 2.สร้างกลไกให้ประชาชนตระหนักว่าการรับยา-สารเคมีเกินความจำเป็น อาจเกิดผลประทบกับตัวเอง 3.ผู้ประกอบการต้องปรับระบบตัวเองใหม่ เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยี เวชภัณฑ์ ยา ตามความจำเป็นเท่านั้น โดยรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น</p> <p>- ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนาโลกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) บอกว่า ควรจะมี "เจ้าภาพหลัก" ในการให้ความรู้กับประชาชน รวมถึงควรเพิ่มความเข้มแข็งแกร่งของการขายยาที่ไม่เหมาะสม หรือการส่งเสริมการขายยาบางชนิด ให้เข้มแข็ง ก่อนจะรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องการใช้ยา ต่อทั้งบุคลากรทางการแพทย์และกับประชาชน ซึ่งทั้งหมดนี้ควรทำควบคู่ไปกับการสร้างระบบการประเมินการใช้ยาที่เป็นมาตรฐานเดียวทั่วประเทศ ซึ่งควรจะจัดการให้เป็น "วาระแห่งชาติ"</p>
เดลินิวส์ (1ส.ค.59)	<p><b>พ.ร.บ.ป้องกันแก้ปัญหาแม่วัยรุ่น</b></p> <p>- เสนอข่าว นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม. เผยว่า หลังจากสนช.ผ่านพ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 เชื่อว่าการดำเนินการจะเข้มข้นขึ้น เพราะมีโครงสร้างและกลไกประสานการทำงานหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะดำเนินการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.นี้</p>
<p>ไทยรัฐ (1 ส.ค.59)</p> <p>บ้านเมือง คอลัมน์แฉกรัชวิภา (1 ส.ค.59)</p>	<p><b>ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</b></p> <p>- เสนอข่าว พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ผอ.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงการขับเคลื่อนเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบในไทย ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาขององค์การการค้าโลก กรณีที่บริษัทบุหรี่ป้องรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย หากตัดสินว่าการออกซองบุหรี่แบบเรียบของประเทศออสเตรเลียไม่ขัดต่อการค้าก็จะร่างพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ให้เรียบร้อยก่อน ค่อยสนับสนุนเรื่องมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบต่อไป</p> <p>ด้าน ศ.ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า จากการทำการศึกษาวิจัยเชิงทดลองในกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษา 1-6 และนักเรียนอาชีวะรวม 1,200 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิง เพื่อศึกษาอิทธิพลของซองบุหรี่ ผลการศึกษาพบว่า ภาพที่ระบุว่าเป็นซองบุหรี่ทำให้เช็ทซ์เชื่อมเป็นภาพที่ทำให้เด็กและเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่เกิดความรู้สึกกลัวต่อพิษภัยของบุหรี่มากที่สุด รวมถึงขนาดภาพคือ 85% และลักษณะซองเป็นซองแบบเรียบส่งผลต่อความรู้สึกกลัวของกลุ่มที่ทดลอง และเมื่อนำมาวิเคราะห์ต่อพบว่าความรู้สึกกลัวนำมาสู่ความตั้งใจที่จะไม่สูบบุหรี่ขณะนี้หลายประเทศในยุโรป รัฐบาลประกาศแล้วว่า จะดำเนินการเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบให้เสร็จภายในปีนี้ เพราะฉะนั้นไทยก็ควรมีนโยบายที่ชัดเจน</p> <p>- เสนอบทความ ในงานประชุมวิชาการบุหรี่ป้องสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 15 กลุ่มภาคเครือข่ายฯ 375 องค์กร ได้ร่วมกันประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ เพื่อผลักดันร่างพ.ร.บ.ยาสูบฯ ฉบับใหม่ โดยเรียกร้องให้รัฐบาลและสนช. เร่งรัดพิจารณาให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ บางกอก โพสต์ เดอะเนชั่น ผู้จัดการออนไลน์ (31 ก.ค.59)</p>	<p><b>โรคเมอร์ส</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ตรวจพบ ผู้ต้องสงสัยป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส เป็นชายชาวคูเวต อายุ 18 ปี ซึ่งเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา พร้อมกับยาและบิดา เพื่อพยายามรักษาโรคเข้า และเริ่มมีไข้หวัดในวันที่ 26 ก.ค. ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวัง รพ.เอกชนที่รักษาของผู้ป่วยจึงเก็บตัวอย่างเชื้อส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของรพ.เอง ผลออกมาเมื่อวันที่ 27 ก.ค. ว่าพบเชื้อฯ จึงแจ้งกรมควบคุมโรครับตัวมาที่สถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 28 ก.ค. และเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้แยกตัวผู้ป่วยไว้ในห้องแยกโรคความดันลบ ขณะนี้อาการไข้ลดลง ไม่มีอาการอื่น ๆ ดังนั้น 14 วันนับจากวันที่ 26 ก.ค. หากผลการตรวจเชื้อทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าไม่พบเชื้อแล้ว จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ ส่วนญาติอีก 2 คน ที่ถือเป็นผู้สัมผัสโรคความเสี่ยงสูงนั้น ได้รับเข้ามาดูแลที่สถาบันบำราศนราดูรแล้ว เช่นเดียวกับคนขับแท็กซี่</p> <p>ส่วนที่ว่าชายดังกล่าวมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. รวมแล้ว 5 วัน ทำไม่ถึงยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วย แต่ระบุเป็นผู้ที่น่าจะป่วยนั้น ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1.ผู้ป่วยยืนยัน 2.กลุ่มที่น่าจะป่วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน แนวหน้า (1 ส.ค.59)</p>	<p>ติดเชื้อฯ และ 3.กลุ่มที่ไม่แน่นอน ซึ่งต้องได้รับการดูแลตามมาตรการสูงสุดเท่ากันหมด กรณีของชายคนนี้ จัดอยู่ในกลุ่มที่น่าจะป่วยติดเชื้อฯ จึงมีการส่งสารคัดหลั่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 4 แห่ง คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร รพ.จุฬาลงกรณ์ และรพ.รามธิบดี ให้ผลยังไม่นิ่ง แต่ในทางการแพทย์จะนับว่าเป็นผู้ที่น่าจะป่วย ต้องเข้าสู่ระบบการดูแล ซึ่งถือเป็นรายที่ 2 ของปี 2559 และรายที่ 3 ของประเทศไทย</p> <p>ส่วนผู้โดยสารที่มาเครื่องบินลำเดียวกัน ขณะนี้ทราบชื่อ ทราบจำนวนหมดแล้ว จากนั้นจะติดตามเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลตามเกณฑ์ต่อไป ขอให้ประชาชนอย่ากังวล และมั่นใจในระบบการควบคุมป้องกันโรคของกระทรวง ส่วนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็มีการเฝ้าระวังกันตามเกณฑ์ที่เคยปฏิบัติมา ถือว่าเป็นระบบที่มีความเข้มแข็ง เพราะเมื่อทราบว่ามีผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลเอกชนก็รีบแจ้งมาทันที</p> <p>-เสนอข่าว พญ.จริยา แสงสัจจา ผอ.สถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า ล่าสุดผลตรวจไม่พบเชื้อโรคเมอร์ส แต่จะเก็บสารคัดหลั่งส่งตรวจเพื่อดูว่ามีเชื้ออยู่อีกหรือไม่ ส่วนยาและบิดาของผู้ป่วยถือเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ผลตรวจไม่พบเชื้อเช่นเดียวกัน แต่ต้องกักตัวไว้สังเกตอาการ 14 วัน</p> <p>-ด้าน นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้แบ่งผู้ป่วยที่เข้าข่ายการเฝ้าระวังและดำเนินการป้องกันควบคุมโรคเมอร์สเป็น 3 ประเภท คือ 1.ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการ มีประวัติเสี่ยง และรอลงทางห้องปฏิบัติการ หรือผลทางห้องปฏิบัติการเป็นลบ แต่ไม่แน่ใจรอตรวจซ้ำ 2.ผู้ป่วยสงสัยน่าจะเป็น ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการ มีประวัติเสี่ยง แต่ผลทางห้องปฏิบัติการไม่เป็นบวก ไม่เป็นลบ และ 3.ผู้ป่วยยืนยัน ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการ มีประวัติเสี่ยง และผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการเป็นบวก</p>
<p>โพสต์ทูเดย์(30ก.ค.59)</p>	<p><b>ยกระดับนวดไทยเป็นมรดกโลก</b></p> <p>-เสนอบทความ รัฐบาลเตรียมยกระดับ "นวดไทย" และ"สปาไทย" ให้เป็น "มรดกโลกทางวัฒนธรรม" โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม องค์การยูเนสโกประจำประเทศไทย ผลักดันให้เป็นมรดกชิ้นแรกของโลกในการดูแลสุขภาพ จากประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี อย่างไรก็ตาม มติสมัชชาสุขภาพเห็นว่า นวดไทย ยังขาดนโยบายและทิศทางในระดับประเทศในการพัฒนาการนวดไทย ขาดระบบสนับสนุนอย่างเพียงพอ รวมถึงขาดกลไกในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีกฎหมายลำดับรองในการประกาศรับรองและขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิม ทำให้ไม่สามารถคุ้มครองภูมิปัญญาการนวดไทยได้ และยังกังวลว่ากระแสความนิยมนวดแผนไทยที่กระจายไปยังประเทศต่างๆ อาจทำให้เกิดการฉกฉวยภูมิปัญญาการนวดไทยไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และคุณค่าการนวดไทย จึงมีมติให้เร่งขับเคลื่อนการนวดแผนไทย เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการมรดกโลกต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสบส. ให้ข้อมูลว่า ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น กรมจะเร่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการนวดไทย ทั้งการนวดแบบเชลยศักดิ์ และการนวดแบบราชสำนัก โดยจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ ซึ่งมี รมว.สธ. และ รมว.ท่องเที่ยวและการกีฬาเป็นประธาน จากนั้นเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งจะมีการประชุมเป็นประจำทุกปีที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิจารณาต่อไป</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน แนวหน้า เดอะเนชั่น (30ก.ค.59)</p>	<p><b>ไอคิว-อีคิวเด็กไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แถลงว่า กรมสุขภาพจิตได้สำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (ไอคิว) และระดับความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ประจำปี 2559 ในเด็ก ป.1 ทั่วประเทศ 2.3 หมื่นคน พบว่า มีไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 98.2 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 94 แต่ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล คือ 100 โดยรวมพบว่าเด็กที่มีไอคิวสูงเกิน 100 จุดขึ้นไป มี 42 จังหวัด เด็กในเขตอำเภอเมืองมีไอคิว 101.5 นอกเขตอำเภอเมือง 96.9 เฉพาะกทม.มีไอคิวเฉลี่ย 103.4 และเด็กนักเรียนในอีก 35 จังหวัด ไอคิวอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนเด็กที่มีระดับสติปัญญาบกพร่องหรือต่ำกว่า 70 มี 5.8% ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานสากลกำหนดไม่เกิน 2% ส่วนมากอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>-นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาที่มีผลกระทบต่อระดับไอคิวของเด็กคือ ภาวะขาดสารอาหารในแม่และเด็กระหว่างตั้งครรภ์ และการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายไม่สมวัย กรมอนามัยได้จัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย เริ่มตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงอายุ 18 ปี ให้ผู้ชายสูงเฉลี่ย 180 เซนติเมตร ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 170 เซนติเมตร ซึ่งจะเข้า ครม.ในเร็ว ๆ นี้ คาดว่าในปี 2564 แนวโน้มพัฒนาการเด็กจะดีขึ้นกว่านี้</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่า จังหวัดที่ระดับไอคิวสูงขึ้นคือ กระบี่ เพราะมีการดูแลแม่และเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ อีกปัญหาหนึ่งที่พบ คือ ในเขตเมืองที่ควมมีระดับไอคิวสูงกว่า 100 จุด แต่ระดับไอคิวกลับหยุดนิ่ง เป็นเพราะมีการใช้แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนมากเกินไป ทำให้เด็กขาดพัฒนาการทางด้านความคิดและการสื่อสาร สมารถสนั่น จากการเล่นเกมหรือใช้โปรแกรมต่าง ๆ ดังนั้นเด็ก 0-3 ขวบไม่ควรใช้อุปกรณ์เหล่านี้</p>
<p>มติชน แนวนหน้า (1 ส.ค.59)</p>	<p><b>โรคพยาธิใบไม้ตับ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ “ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พ.ศ.2559-2568” ได้ผ่านความเห็นชอบจากครม.เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ตั้งเป้าใน 10 ปีข้างหน้า คนไทยจะติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ น้อยกว่าร้อยละ 1 หรือ 6 แสนราย กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับการคัดกรองและรักษา ลดอัตราการเสียชีวิตลงร้อยละ 50 ชุมชนมีความตระหนัก มีส่วนร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยใช้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ปลาปลอดพยาธิ 2.คนปลอดพยาธิ โดยการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ และรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารกิน 3.คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ 4.การส่งต่อและรักษาห้วงผลรักษาหายขาด ตลอดจนการรักษาแบบประคับประคอง และ 5.ระบบสนับสนุน ด้วยการจัดทำฐานข้อมูล อบรมบุคลากร การวิจัยและการให้ความรู้กับประชาชน เป็นต้น</p>
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ new)108 (1 ส.ค.59)</p>	<p><b>แพทย์เตือนเสริมจมูก “โนส ซีเคร็ต” ติดเชื้อง่าย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดสธ. ในฐานะโฆษก สธ. เตือนกลุ่มที่นิยมเสริมจมูกแนวใหม่ “โนส ซีเคร็ต” ใส่อุปกรณ์เข้าไปในโพรงจมูกให้ตั้งโด่ง อาจเกิดอันตรายได้หากใช้เป็นเวลานาน และเกิดแผลภายในจมูกจนอักเสบและติดเชื้อได้ ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ควรใช้ ได้แก่ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้ที่มีแผลในจมูกอยู่แล้วและมีสิ่งง่าย กลุ่มที่เสริมจมูกมาก่อนปลายของซิลิโคนมีความยาวอยู่แล้ว ไม่ควรใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่ม เพราะอาจยึดโดนแผลที่เคยผ่าตัดมา ทำให้เกิดแผลทะลุ เปิดทางให้เชื้อโรคเข้าสู่บริเวณที่เคยเสริมซิลิโคนไว้ จมูกเนาได้</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น (30ก.ค.59)</p>	<p><b>ยาลดความอ้วน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผลตรวจยา กรณี “ผู้จัดการสาวบริษัททัวร์” เสียชีวิตภายในห้องพักเกาะสมุย พบยาลดความอยากอาหารไซบูทรามิน 3 ตัวอย่าง ยาระบายบิซาโคดิล 2 ตัวอย่าง ยาขับปัสสาวะไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ 1 ตัวอย่าง ยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์ง่วงซึมไฮดรอกซีซีน 1 ตัวอย่าง ยาวิตามินไอโอมิน 1 ตัวอย่าง ยาแก้ปวดอักเสบไอบูโพรเฟน 1 ตัวอย่าง สารกระตุ้นคาเฟอีน 1 ตัวอย่าง และตรวจไม่พบตัวกลุ่มยาลดน้ำหนัก 4 ตัวอย่าง และระบุว่า ยังมียาปลอมระบาดเข้าสู่ท้องตลาดและคลินิก ทำให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อาจได้รับความเสี่ยง รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์จากหลาย ๆ แหล่งรวมกัน อาจเป็นสาเหตุได้รับยาเกินขนาด เกิดอาการข้างเคียงจนเสียชีวิตได้</p>
<p>บ้านเมือง(30ก.ค.59)</p>	<p>-เสนอภาพข่าว ตำรวจสืบสวน สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.บุรีรัมย์ บุ๊กจับ นายอชิตะ สมบูรณ์ธรรม อายุ 30 ปี หลังนำยาลดความอ้วนที่ไม่มี อย. ประกาศลงขายทางเฟซบุ๊ก ยึดของกลางกว่า 2,500 กล่อง รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท</p>
<p>สยามรัฐ (31 ก.ค.59)</p>	<p><b>ศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อร้ายแรง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศ “Enhancing Regional Partnership towards Strengthening Laboratory System in Accelerating GHSA’S Implementation: Detect 1” ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงสาธารณสุขไทยโชว์ศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อร้ายแรงสูงและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เตรียมผลักดันกิจกรรมใน Road Map ของไทย เช่น ระบบการส่งต่อสิ่งส่งตรวจโรคอันตรายร้ายแรงต่างๆ ระหว่างประเทศ เป็นต้น ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนทั่วทั้งภูมิภาค พร้อมทั้งเป็น Training Center ด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข</p>
<p>คมชัดลึก(30ก.ค.59)</p>	<p><b>อนามัยสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เดินหน้า อปท.เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพราะจากข้อมูลล่าสุด “ขยะมูลฝอย” ยังเป็นปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมลำดับต้นๆ ที่ต้องเร่งแก้ไข พร้อมมอบเกียรติบัตรเทศบาล 146 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือ EHA
ข่าวสด (30 ก.ค.59)	<b>'สถ.' มอบส้วมร.ร.พระ-ตชด.</b> -เสนอข่าว นายจรัญ จักรวาลชัยศรี นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ กรมอนามัยเป็นประธานมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมส่งมอบส้วมสุขอนามัยให้แก่ ร.ร.พระปริยัติธรรม และ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน 9 แห่ง ใน จ.พะเยา เชียงราย น่าน และ แพร่ ตามโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปี 2559 กรมอนามัย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ร.ร.วัดโพธาราม อ.แม่ใจ จ.พะเยา
มติชนออนไลน์ (30ก.ค.59)	<b>เชื้อราในฤดูฝน</b> -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนช่วงหน้าฝนระวังเชื้อราภายในบ้านที่เป็นแหล่งของเชื้อราที่ไม่ควรมองข้าม คือ ห้องน้ำ ห้องนอน และห้องครัว แม้แต่แปรงสีฟัน อ่างน้ำหรือผ้าปูที่นอนในห้องน้ำ ส่วนห้องนอนควรหมั่นนำเครื่องนอนตากแดด ประชาชนต้องจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ถูกสุขลักษณะ ห้องนอน ต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้ามเปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศขณะทำความสะอาดบ้านหรือขณะกำจัดเชื้อรา เพราะจะทำให้สปอร์เชื้อราฟุ้งกระจาย
ทรานสปอร์ตเจอร์นัล บ้านเมือง (1 ส.ค.59)	<b>ความปลอดภัยอาชีวอนามัย</b> -เสนอข่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กรมควบคุมโรค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) บูรณาการทำงาน 3 ด้าน ทั้งความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับอค์คีย์ และความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 มิติ
คมชัดลึก คอลัมน์ รู้ไวอนามัยดี (1ส.ค.59)	<b>ฝึกสร้างน้ำนม</b> -เสนอบทความ กรมอนามัยแนะนำฝึก 5 ชนิด ช่วยให้แม่หลังคลอดมีปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1) หัวปลี มีธาตุเหล็กบำรุงน้ำนม 2) ชিং ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของแม่หลังคลอดที่ยังมีน้ำคาวปลา 3) ใบกระเพรา ช่วยเพิ่มน้ำนม 4) ฟักทอง ช่วยบำรุง และ 5) กุยช่าย ช่วยบำรุงน้ำนม
แนวหน้า (1ส.ค.59)	<b>ระบบโซเซียลเฮลท์มีเดีย</b> -เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สบส.จัดทำระบบโซเซียลเฮลท์ มีเดีย คือ ไลน์กระซิบสุขภาพยุค 4.0 โดยตั้งทีมมีอาชีพด้านสุขภาพร่วมกันกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารจากสื่อโซเซียลมีเดียทุกแขนง โดยเฉพาะไลน์ ทุกเรื่องจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้จากผู้ประกอบวิชาชีพ ก่อนจะส่งกลับไปถึงประชาชนตามช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน อสม.ที่ดูแลประชาชน 10-15 หลังคาเรือนต่อคน เน้นให้ความรู้ในโรงเรียนสุขบัญญัติ 10 ประการ และดำเนินการตำบลจัดการสุขภาพที่เหมาะสม ลดเสี่ยง ลดโรค
แนวหน้า บางกอกทูเดย์ (31 ก.ค.59)	<b>วิ่งท้าชนมะเร็งดับ</b> -เสนอข่าว สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตรียมจัดกิจกรรม “วิ่งให้สุด หยุดมะเร็งดับ” ในรูปแบบ TRAIL RUNNING ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งดับและท่อน้ำดี และให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00-12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ โดยมี 2 ดาราสุขภาพ “ต๋อง-ดร.นาวัน เขียวพลกุล” และ “จันจิ-จันจิรา จันทรพิทักษ์ชัย” มาร่วมวิ่งด้วย ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ <a href="http://www.gotorace.com/">http://www.gotorace.com/</a>
ไทยรัฐ คอลัมน์สมาร์ทไลฟ์ (30ก.ค.59)	<b>ภัยฟิลเลอร์</b> -เสนอบทความ นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เตือนผู้ป่วยโรค “ภูมิแพ้-เลือดออกง่าย” ห้ามฉีด “ฟิลเลอร์” เสริมสวย เพราะบางครั้งในการฉีดฟิลเลอร์จะมีการผสมยาเข้าไปในหลอดเดียวกัน หากเกิดการแพ้ อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ(30ก.ค.59)	<p><b>ประชุมวิชาการโรคมะเร็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นพ.ปิ๊ด ทังไพศาล นพ.สสจ. ร้อยเอ็ด นพ.เกรียงไกร โกวิททางกูร ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การควบคุมโรคมะเร็งเพื่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ด้านสุขภาพ การป้องกันคุ้มครองมะเร็ง โรคมะเร็ง กับสร้างภาคีเครือข่ายวิชาการ ในวันที่ 3-5 ส.ค. ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เดน จ.ร้อยเอ็ด</p>
เว็บไซต์กระปุก เว็บไซต์ workpointtv (1ส.ค.59)	<p><b>สสจ.สตูลชี้แจงกรณีไม่ทำคลอดเด็ก</b></p> <p>-นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สสจ.สตูล แถลงข่าวกรณีได้รับการร้องเรียนว่าโรงพยาบาลไม่ทำคลอดให้ จนทำให้ลูกเสียชีวิต ว่า สาเหตุที่เด็กเสียชีวิตเป็นเพราะถุงน้ำคร่ำแตกเกิน 24 ชั่วโมง เด็กติดเชื้อในปอดจากการสำลักน้ำคร่ำ และติดเชื้ออย่างรุนแรงจนหายใจเองไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความชำนาญ เพราะจบใหม่ และเป็นโรงพยาบาลกึ่งตติร ชณะเดียวกัน สสจ.สตูลได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลและแสดงความเสียใจ รวมถึงจะเยียวยาให้เร็วที่สุด คาดว่าไม่เกิน 3 สัปดาห์ โดยการเยียวยานั้น เนื่องจากคนไข้ใช้สิทธิบัตรทอง ถ้าไม่ได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐาน ก็สามารถเรียกร้องได้ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโรงพยาบาลทุกที่ ต้องให้บริการแก่ผู้มารับบริการอย่างดีที่สุด</p>
ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก. ตอบจดหมาย (31 ก.ค.59)	<p><b>ร้องเรียนถนน รพ.เชียงใหม่</b></p> <p>-เสนอจดหมายจากคุณชัย ว่า ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการรพ.เชียงใหม่ประชาชนเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แจ้งมาว่า สภาพถนนในลานจอดรถของรพ. เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก ตอนฝนตก บางจุดน้ำขัง ขับรถหรือจอดรถลำบาก ช่วยแก้ปัญหาด้วย</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์ (1ส.ค.59)	<p><b>แมงมุมพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.อ.ณัฐกฤต คงลวด ร้อยเวร สภ.แกลง จ.ระยอง รับแจ้งเหตุจาก รพ.แกลง มีชายถูกแมงมุมพิษกัดเสียชีวิต ตรวจสอบพบศพ นายอนุชิต มนต์วิลา อายุ 45 ปี ที่น้องชายแดงบวมช้ำ มีรอยเขียว 2 รอย ภรรยาผู้ตายให้การว่า ผู้ตายเข้าสวนผลไม้ รุ่งขึ้นน้องชายบวมแดง และบอกว่าโดนแมงมุมไม่ทราบพันธุ์กัด จึงทายารักษาเอง ผ่านไป 2-3 วันเกิดอาการตัวเกร็ง ซ็อกหมดสติ จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิต แพทย์ระบุหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน</p> <p>ด้านนายทิวดี รัตนเกตุ สสอ.แกลง เตือนประชาชนที่จำเป็นต้องออกจากบ้านเข้าสวนผลไม้ หรือไปในที่รก้างควรมุ่งกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว เพื่อป้องกันไว้ก่อน</p>
ผู้จัดการออนไลน์ (31 ก.ค.59)	<p><b>สิ่งปลอมปนในปลากระป๋อง</b></p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านกระบี่ เจอสิ่งปลอมปนในปลากระป๋องยี่ห้อดัง คล้ายกับเศษถุงมือยาง หลังจากก่อนหน้านี้เคยเจอลักษณะคล้ายกับกิ้งกือในปลากระป๋องยี่ห้อเดียวกัน</p> <p>นายปรมินทร์ นุยกค์ภักดิ์ เกษตรกรชำนาญการ สสจ.กระบี่ กล่าวว่า ปลากระป๋องยี่ห้อดังกล่าว ชาวบ้านได้ซื้อมารับประทานและพบสิ่งเจือปนเป็นแผ่นพลาสติกสีขาวบาง จำนวน 2 ชิ้น เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นวัตถุชนิดใด คาดว่าน่าจะเป็นสิ่งของที่ร่วงหล่นในขั้นตอนการผลิต ซึ่งโรงงานผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยจะทำบันทึกแจ้งถึงบริษัทฯ ให้มีการตรวจสอบ และสสจ.กระบี่จะส่งชิ้นส่วนดังกล่าวไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.ภูเก็ต</p> <p>จากการตรวจสอบปลากระป๋องที่บรรจุขายในแพ็คเดียวกัน ไม่พบสิ่งแปลกปลอม หรือปนเปื้อน ส่วนกรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ พบสิ่งปนเปื้อนในปลากระป๋องยี่ห้อเดียวกัน มีลักษณะคล้ายกับกิ้งกือ โรงงานตั้งอยู่ใน จ.ปัตตานี ยังไม่แจ้งผลตรวจพิสูจน์กลับมาให้จังหวัดกระบี่ทราบ</p>
มติชน สยามรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด (1ส.ค.59)	<p><b>เสียชีวิตขณะสอบบรรจุกทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.ท.กิตติเชษฐ กิตติศาสตร์ รองสว.สอบสวน สน.หัวหมาก รับแจ้งมีผู้เป็นลมหมดสติ เสียชีวิตภายในห้องสอบบรรจุข้าราชการ กทม. ทีม.รามคำแหง สอบสวนทราบว่า ผู้ตายเป็นเจ้าของที่รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เดินทางมาสอบแข่งขันตามปกติ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่ามีอาการผิดปกติ ในห้องมีผู้เข้าร่วมสอบ 500 คน ผู้ตายมีอาการวิงเวียนหน้ามืด จึงลุกจากที่นั่ง ก่อนล้มลงหมดสติ</p>
ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ (31 ก.ค.59)	<p><b>เอไอเอสจัดสร้างลานสุขภาพให้ชุมชน</b></p> <p>-เสนอข่าว เอไอเอส ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโนนกริม อ.หลังสวน จ.ชุมพร จัดสร้างลานสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกายแห่งที่ 10 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้คนในชุมชน นำร่องโดยเครือข่ายอสม. เป็นต้นแบบของคนในชุมชน หันมาออกกำลังกายและใส่ใจสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์ (31 ก.ค.59)	<b>ชื่นชม 'คูแฝด' สอบติดแพทย์</b> -เสนอข่าว ที่งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี มีน้องใหม่นักศึกษา 2 คน ซึ่งเป็นคูแฝด เรียนเก่งจนสอบติดคณะแพทย์ฯ นี้ ด้วย
บ้านเมือง(30ก.ค.59)	<b>แพทย์พื้นบ้านไทย-กัมพูชา</b> -เสนอข่าว สสจ.สุรินทร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ด้านภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพของประชาชนชายแดนอุดรมิชัย-สุรินทร์ เพื่อให้ทราบและเข้าใจสถานการณ์การใช้ภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมในการรักษาโรค รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสองประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านแพทย์แผนไทย รวมทั้งเครือข่ายหมอพื้นบ้าน จ.สุรินทร์ และจากจังหวัดอุดรมิชัย ประเทศกัมพูชา เข้าร่วม
กรมประชาสัมพันธ์ (31 ก.ค.59)	<b>สสจ.มุกดาหาร MOU กับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว</b> -เสนอข่าว นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ.มุกดาหาร กับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
ข่าวสด(30ก.ค.59)	<b>โรคไข้หวัดใหญ่</b> -เสนอข่าว นพ.ศรายุทธ อุตตมางคพงศ์ ผอ.สคร.10 เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปี 2559 พบโรคไข้หวัดใหญ่ใน 5 จังหวัดอีสานตอนล่าง คือ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และอุบลราชธานี จำนวน 6,814 ราย โดย จ.อุบลราชธานี มีผู้ป่วยมากที่สุด ประมาณ 6,000 ราย จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับเชื้อโรคดังกล่าว
กรมประชาสัมพันธ์ (30ก.ค.59)	<b>ไข้เลือดออก</b> -เสนอข่าว นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ รอง นพ.สสจ.สงขลา ย้ำทุกภาคส่วนควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น หลังพบผู้ป่วย 751 ราย เสียชีวิต 2 ราย ขณะที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงอย่างต่อเนื่อง
New) 108 สยามรัฐ (1 ส.ค.59)	<b>เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ จ.สุรินทร์</b> -เสนอข่าว นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ รอง นพ.สสจ.สุรินทร์ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง และมีภาวะที่พึงประสงค์ นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ 108 คน
แนวหน้า สยามรัฐ (1 ส.ค.59)	<b>อบจ.พังงาอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน</b> -เสนอข่าว นายบำรุง ปิยนามวานิช นายก อบจ.พังงา เปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จ.พังงา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการเผชิญเหตุสาธารณภัย ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ที่จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในเร็ว ๆ นี้
กรมประชาสัมพันธ์ (31 ก.ค.59)	<b>รพ.ห้วยยอด และ รพ.สต.บางดี รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมระดับเขต</b> -เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นพ.สสจ.ตรัง เปิดเผยว่า ผลการประกวดผลการดำเนินงานระดับเขตสุขภาพที่ 12 เครือข่ายสุขภาพอำเภอห้วยยอด ภายใต้การบูรณาการงานสุขภาพจิต รพ.ห้วยยอด ร่วมกับ รพ.สต.บางดี อ.ห้วยยอด ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยม ระดับเขตสุขภาพที่ 12 นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายเด็กเล็กเฝ้าระวังพิษฟัน ได้รับรางวัลชนะเลิศพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อ.ห้วยยอด รองชนะเลิศอันดับ 1 เครือข่ายร่วมสร้างฟันเด็กกันตั้งฟันดี รองชนะเลิศอันดับ 2 เครือข่ายเด็กวัยวิเศษฟันดี
ฐานเศรษฐกิจ (31 ก.ค.59)	<b>กปภ.แก้แอมกานีสที่แปดริ้วได้มาตรฐานแล้ว</b> -เสนอข่าว นายเสวี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า จากที่พบว่าน้ำประปาในพื้นที่ของ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกงและสาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา มีค่าแอมกานีสเกินมาตรฐาน ซึ่งมักเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่มั่นใจในความปลอดภัยของน้ำประปา เนื่องจากได้รับข้อมูลจากสสจ.



สื่อ	ประเด็นข่าว
	จะเชิงเทราว่าอาจส่งผลกระทบต่อระบบประสาท แต่ใช้เวลาในการรับพิษสะสมเป็นเวลานาน ทั้งนี้ กปภ.ได้เร่งตรวจสอบและแก้ไข ยืนยันว่า ขณะนี้สามารถปรับค่าแมงกานีสในน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้แล้ว
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก (1 ส.ค.59)</p> <p>มติชน (1 ส.ค.59)</p>	<p><b>ผลิตแพทย์นวัตกรรม</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สภา สจล. มีมติเมื่อวันที่ 27 เม.ย.59 จัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เพื่อนำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีและความรู้ทางการแพทย์ มารวมไว้ในคนคนเดียวกัน เป็นแพทย์นวัตกรรมที่รักษาคนและสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์ คาดว่าจะใช้เวลาเตรียมการจัดทำหลักสูตร 2 ปี และขออนุมัติจากแพทยสภา และเปิดรับผ่านระบบรับสมัครของ สจล.ปีละไม่เกิน 40 คน</p> <p>-เสนอข่าว คณะวิทยาศาสตร์ สจล. คว่ำรางวัลเหรียญทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ อัลบูมินสมาร์ทเทสต์ ชุดทดสอบอัลบูมินในปัสสาวะโดยใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคไต และโครงการแบบจำลองฝึกตรวจมะเร็งเต้านมจากโคมียงธรรมชาติ เพื่อช่วยลดอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม</p>
<p>เดลินิวส์ แนวหน้า (31 ก.ค.59)</p> <p>ข่าวสด (31 ก.ค.59)</p>	<p><b>ไวรัสชิคา</b></p> <p>-เสนอข่าว รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาพบผู้ติดเชื้อไวรัสชิคา 4 คน เป็นผู้หญิง 1 คน และผู้ชายอีก 3 คน แม้ขณะนี้จะมีผู้ติดเชื้อไวรัสชิคาในสหรัฐอเมริกากว่า 1,650 ราย แต่ผู้ป่วย 4 รายในรัฐฟลอริดา น่าจะเป็นผู้ติดเชื้อรายแรก ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทางออกนอกประเทศ ด้านทางการท้องถิ่นในรัฐฟลอริดาเตือนประชาชนให้ระวังและป้องกันตัวไม่ให้ถูกยุงกัด พร้อมกับแจกจ่ายชุดอุปกรณ์ป้องกันชิคาให้แก่หญิงมีครรภ์</p> <p>-เจ้าหน้าที่รัฐฟลอริดา พยายามชี้แจงนักท่องเที่ยวไม่ให้หวาดผวาชื้อไวรัสชิคาจนเกินเหตุ ยืนยันว่า ยังไม่ตรวจพบเชื้อชิคาในยุงที่สุ่มตรวจในเมืองไมอามีหรือเมืองอื่น ๆ ของฟลอริดา ขอให้อุ่นใจได้ว่าปลอดภัยสำหรับท่องเที่ยว</p>
<p>เดลินิวส์ (1 ส.ค.59)</p>	<p><b>แอปฯ เตือนให้กินยา</b></p> <p>-เสนอข่าว มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอปพลิเคชันเตือนผู้ป่วยกินยาตรงเวลาด้วย nMeMo ช่วยเตือนตัวผู้ป่วยหรือเตือนไปยังญาติหรือผู้ใกล้ชิด ฝึมีการพัฒนาของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดาวันโหลตได้ฟรีจากเพลย์สโตร์ ค้นหาว่า กินยาตรงเวลาด้วย nMeMo</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (1 ส.ค.59)</p>	<p><b>แพทย์เตือนนักกีฬาโอลิมปิกทางน้ำเสี่ยงรับเชื้อโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในบราซิลเตือนนักกีฬาทางน้ำอย่าอ้าปากระหว่างการแข่งขัน เพราะอาจทำให้เสี่ยงรับเชื้อโรคจากน้ำที่ไม่สะอาดได้ เนื่องจากน้ำในอ่าวกัวบานารา เบย์ ซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่แข่งขันกีฬาทางน้ำหลายประเภท กำลังอยู่ในสภาวะสกปรกอย่างหนัก มีเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดอาการอาเจียน ท้องร่วง และมีซูเปอร์แบคทีเรียที่ดื้อยา อาจทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อโรคเสียชีวิต</p>
<p>มติชน (1 ส.ค.59)</p>	<p><b>ผลวิจัยความสูง</b></p> <p>-เสนอข่าว ผลการวิจัยล่าสุดของนักวิจัยจากอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ที่ตีพิมพ์ในวารสาร "อีไลฟ" เรื่องชาวโลกที่มีความสูงมากที่สุดในโลก โดยประเทศที่ชายมีความสูงเฉลี่ยมากที่สุดคือ เนเธอร์แลนด์ ส่วนหญิงเป็นประเทศลัตเวีย โดยชายชาวลัตเวียสูงเฉลี่ย 183 ซม. ส่วนผู้หญิงลัตเวียสูงเฉลี่ย 170 ซม. สำหรับประเทศที่ผู้ชายมีส่วนสูงเฉลี่ยน้อยสุดคือ ตีมอร์ตะวันออก 160 ซม. ผู้หญิงคือ กัวเตมาลลา 150 ซม. ขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศที่มีความสูงเพิ่มขึ้น เช่น ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้</p>
<p>คมชัดลึก (1 ส.ค.59)</p>	<p><b>โรงพยาบาลในซีเรียถูกโจมตีทางอากาศ</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.แม่และเด็กในเมืองคาฟาร์ ทาฮาริม ของซีเรีย ถูกโจมตีทางอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บจำนวนหนึ่ง ทารกหลายคนบาดเจ็บหนักเพราะต้อบตกกระแทก ทางรพ.เสียหายหนัก เปิดให้บริการเฉพาะแผนกฉุกเฉินเท่านั้น หัวหน้าศูนย์สังเกตการณ์สิทธิมนุษยชนซีเรีย ระบุว่า สาเหตุน่าจะมาจากนักรบกบฏคนหนึ่งเข้าไปเยี่ยมภรรยาที่เพิ่งคลอดลูก</p>